

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá năm 2017**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### **1. Đặc điểm tình hình**

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy: Tính đến nay tại VP Sở có 03 lãnh đạo Sở, 06 phòng chuyên môn Văn phòng sở; phòng Kế hoạch tài chính; phòng Quản lý khoa học; phòng Quản lý công nghệ sở hữu trí tuệ; phòng Thông tin tư liệu; Thanh tra sở tổng 31 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Chi bộ gồm có 25 đảng viên ; Sở có Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Tự vệ, Ban Nữ công và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

##### **2. Công tác lãnh đạo**

Việc triển khai, phổ biến tuyên truyền đến CBCCVN và người lao động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá: Lồng ghép vào các cuộc phổ biến giáo dục pháp luật, Sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBCCVN và người lao động các văn bản về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá như: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn

hóa”, Hướng dẫn số 1544/HD-UBND ngày 27.6.2016 về tiêu chuẩn trình tự thủ tục bình xét và chấm điểm " Cơ quan đạt chuẩn văn hoá".

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối (khoá XV) về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan tại Quyết định số 126/QĐ-SKHHCN ngày 27/2/2017, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân khi liên hệ công tác.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ**

### **1. Tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ**

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm: Ngay từ đầu năm Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Sở. Tổ chức phát động phong trào thi đua tại Lễ tổng kết năm 2016 và Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, cụ thể hóa nội dung thi đua, thực hiện đăng ký thi đua cá nhân và ký kết giao ước thi đua tập thể. Đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Khoa học Công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 và lồng ghép phong trào “Ngành Khoa học chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để làm căn cứ thực hiện, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Tổng số CBCCVC và người lao động tại Sở 31 người

Trong đó : 26 biên chế , 3 hợp đồng 68 ,2 HD bảo vệ) ,

+ Trình độ :1 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 16 đại học, 2lái xe, 2 bảo vệ

+ Chức vụ ;3 lãnh đạo sở; 3 trưởng phòng; 3 Quyền trưởng phòng; 6 phó trưởng phòng

Năm 2017 số đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” 28/29: đạt tỷ lệ 96,6%(2 hợp đồng bảo vệ ko xét)

- Số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ/năm: 28 người, tỷ lệ 96,6%;

- Việc thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 100% CBCCVC và người lao động thực hiện chấp hành theo quy định của pháp luật và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao: 80% dịch vụ công mức độ 3 ; 100% TTHC được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở; cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và thực hiện.

- Số sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn: 8  
Sáng kiến : Sáng kiến tùy biến 15 thủ tục hành chính xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại sở KH&CN ; Sáng kiến Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT; Sáng kiến Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác QLNN về ATBX trên địa bàn tỉnh ; Đảm bảo hạ tầng CNTT phục vụ cải cách hành chính và công tác truyền thông tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh; Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân tại Sở KH&CN; Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hợp lý, có hiệu quả từ trong gia đình đến cơ quan; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác QLNN về ATBX trên địa bàn tỉnh; Xây dựng CSDL các đối tượng đăng ký SHCN trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ.

## **2. Tiêu chuẩn: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hoá công sở**

100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hoạt động cưới, tang, lễ hội ngày càng đi vào nề nếp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc cưới đảm bảo văn minh, hiện đại, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được tập quán, bản sắc văn hoá của dân tộc và phù hợp hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Việc tang đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm phù hợp với phong tục tập quán, không còn tình trạng ăn uống trong các ngày tuần tiết.

- Số CBCCVC và người lao động thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới: 1 người, tỷ lệ: 100%. Số vi phạm: 0 người, tỷ lệ: 0%.

Đối với việc cưới: Từ năm 2016 đến nay, cơ quan có 01 tiệc cưới là công chức trong cơ quan được tổ chức gọn, nhẹ, rút gọn nghi lễ đám cưới, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không tổ chức ăn mừng, chúc tụng nhiều lần, hạn chế mời khách quá đông, nhiều thành phần, không lạm dụng công quỹ và phương tiện cơ quan đi dự hoặc phục vụ đám cưới, cán bộ, công chức, viên chức không đi dự tiệc cưới trong giờ hành chính; không sử dụng rượu, bia trong đám cưới vào buổi trưa các ngày làm việc; không khí đám cưới vui vẻ, lành mạnh, có văn hóa, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

- Số CBCCVC và người lao động thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc tang: 01 người, tỷ lệ: 100%. Số vi phạm: 0 người, tỷ lệ: 0%

Đối với việc tang: Từ năm 2016 đến nay cơ quan đã có 01 đám tang mẹ chồng của công chức được thực hiện theo đúng quy định về thời gian lưu giữ thi hài, thời gian mở nhạc đám tang, không bày cỗ mời khách trong quá trình tang lễ, ma chay, việc rải tiền, vàng mã dọc đường khi đưa tang được hạn chế, không lấn chiếm lòng lề đường tổ chức việc tang gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Việc phúng viếng các đám tang được lãnh đạo Sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc không sử dụng bức trướng , vòng hoa để phúng viếng như trước đây.

Về lễ hội: Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành (5/6) và ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5 ) được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo

của cấp trên, chỉ tổ chức vào các năm chẵn, các năm lẻ chỉ tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa thể dục - thể thao, tổ chức gặp mặt trong nội bộ cơ quan với thành phần gọn nhẹ, thiết thực, đảm bảo có ý nghĩa, tiết kiệm, không gây lãng phí. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia các lễ hội của quê hương, đất nước đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của nơi tổ chức.

- Số CBCCVC và người lao động mắc các tệ nạn xã hội: 0 người.

- Số CBCCVC và người lao động sử dụng, tàng trữ, lưu trữ văn hoá phẩm độc hại: 0 người.

- Số CBCCVC và người lao động tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan: 0 người.

- Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ: Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt trong cơ quan: Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hàng tháng theo đúng quy định, giao ban lãnh đạo, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể duy trì sinh hoạt thường xuyên theo đúng quy định....

- Thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị: Tốt, số CBCCVC và người lao động vi phạm: 0 người

Lãnh đạo Sở đã thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các nội quy, quy chế làm việc, kế hoạch công tác; quy chế dân chủ cơ sở, quy chế tiếp dân, quy chế tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt; quy chế chi tiêu tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công cơ quan đều được đưa ra lấy ý kiến tập thể, ban hành kịp thời, đúng thực chất và được rà soát, sửa đổi, bổ sung hằng năm cho phù hợp.

- Nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ: CBCCVC và người lao động luôn quan tâm, thăm hỏi, đồng viên giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống;

- Số CBCCVC và người lao động hút thuốc lá nơi công sở: 0 người, tỷ lệ: 0%;

- Số CBCCVC và người lao động uống rượu, bia trong giờ làm việc: 0 người; số lần: 0;

- Số CBCCVC và người lao động có trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ khi làm nhiệm vụ: 29 người; số vi phạm: 0 người; số lần vi phạm: 0 lần;

- Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn: Có diện tích cây xanh phù hợp, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, không gian sạch đẹp, an toàn

- Bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã được phê duyệt: đúng quy định.

- Niêm yết nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị: Có

Lãnh đạo Sở đã tiến hành rà soát Quy chế làm việc của đơn vị để sửa đổi, bổ sung vào quy chế các quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc, nơi công cộng và

không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; quy định cụ thể thời gian làm việc hành chính, phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, đảm bảo giờ giấc làm việc nghiêm túc; chấp hành thời gian làm việc 8 giờ/ngày theo quy định của nhà nước.

- Có hệ thống sơ đồ phòng làm việc: Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác, Sở thường xuyên kiểm tra, lắp đặt bảng tên cơ quan, các phòng làm việc, lãnh đạo cơ quan và các phòng chuyên môn theo đúng hướng dẫn; có hệ thống sơ đồ phòng làm việc; bảng thông báo, niêm yết nội quy, quy chế làm việc của cơ quan...

- Công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước: Sở luôn chấp hành nghiêm túc việc treo Quốc kỳ đúng quy định, đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc; thường xuyên kiểm tra, thay mới để đảm bảo theo yêu cầu. Thực hiện đầy đủ việc treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng các sự kiện quan trọng trong năm, như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18.5) ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày thành lập ngành Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh (5.6) ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6), ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8), ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh;...

### **3. Tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước**

- Số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương : 31 người, tỷ lệ: 100%;

- Số CBCCVC và người lao động vi phạm chính sách Dân số-KHHGD: 1 tỷ lệ: 3,2%;

- Số CBCCVC và người lao động vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên: 1 người;

- Số CBCCVC và người lao động bị truy tố trước pháp luật: 0 người;

- Cơ quan an toàn, an ninh trật tự:

+ Số vụ trộm cắp xảy ra tại cơ quan, đơn vị: 0 vụ

+ Số vụ gây rối mất an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị: 0 vụ

- Số vụ cháy nổ, tai nạn thiệt hại về người và tài sản: 0 vụ

- Số người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật: 0 người

- Việc thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả: tốt

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng; chống tham nhũng: Tốt

Kết quả xếp loại các tổ chức cơ sở Đảng năm 2016: Trong sạch vững mạnh

Kết quả xếp loại các tổ chức Công đoàn năm 2016 : Vững mạnh tiêu biểu

Trên đây là báo cáo thành tích xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị UBND thành phố Hà Tĩnh xem xét, công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa cho đơn vị./.

**GIÁM ĐỐC**

**CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN**

**Đỗ Khoa Văn**

**Nguyễn Huy Trọng**

